

**สรุปข่าวใน และต่างประเทศ**

**โลก**

**"เจฟฟรีย์ กุนด์ลาซ"เจ้าพ่อบอนด์พันธตลาดพันธบัตรส่งสัญญาณเศรษฐกิจซบ** นายเจฟฟรีย์ กุนด์ลาซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทดับเบิลไดน์ กล่าวว่า การเกิดภาวะ inversion ของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในระยะนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจจะอ่อนตัวลง ทั้งนี้ นายกุนด์ลาซถือเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดพันธบัตร ขณะที่บริษัทดับเบิลไดน์มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการมากกว่า 1.2 แสนล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกัน ผลการศึกษาของบริษัท Bespoke พบว่า การเกิดภาวะ inverted yield curve ในตลาดพันธบัตร ซึ่งเป็นภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอยู่สูงกว่าพันธบัตรระยะยาว จะเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่จะตามมา โดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี 2533, 2544 และ 2550 Bespoke เปิดเผยว่า ในการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งแรกนั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 3 ปีปรับตัวสูงกว่าพันธบัตรอายุ 5 ปี และหลังจากนั้น 26.3 เดือน ก็เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2533 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเกิดภาวะ inverted yield curve ในวันนี้ ซึ่งเป็นภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอยู่สูงกว่าพันธบัตรระยะยาว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวอยู่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 5 ปี ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น ซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับตัวค่อนข้างมีเสถียรภาพในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ขณะที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด และเจ้าหน้าที่เฟดทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้ ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อและการคาดการณ์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยกำหนดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว โดยนักลงทุนจะทำการคาดการณ์ว่าพวกเขาควรจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อเท่าใดในการถือครองพันธบัตรเป็นเวลาหลายปี (อินโฟเควสท์)

**สหรัฐ**

**สหรัฐเผยจำนวนผู้ขอสินเชื่อจํานองเพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่แล้ว ขณะดอกเบี้ยเงินกู้ปรับตัวลง** สมาคมนายธนาคารเพื่อการจํานอง (MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจํานองเพิ่มขึ้น 2.0% ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบรายปี จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจํานองลดลงเกือบ 19% ในสัปดาห์ที่แล้ว จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์เพิ่มขึ้น 6% ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ร่วงลง 36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 1% ในสัปดาห์ที่แล้ว และซบเซาขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์)

**"ทรัมป์"เชื่อ"สี จิ้นผิง"มีความจริงใจแก้ไขความขัดแย้งการค้า** ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวันนี้ ระบุว่า เขาเชื่อว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิงมีความจริงใจขณะที่ร่วมประชุมกับเขาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางการค้า และจีนก็ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนนับตั้งแต่นั้นมา "ทางฝ่ายจีนได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจน หลังจากกลับจากการประชุมที่อาร์เจนตินา ซึ่งผมเชื่อว่าท่านประธานาธิบดีสี จิ้นผิงให้ความสำคัญต่อคำพูดทุกคำของเขาในการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน โดยเรามีการหารือกันในทุกประเด็น" ข้อความในทวีตเตอร์ระบุ ทั้งนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิงบรรลุข้อตกลงในการยุติข้อพิพาททางการค้าชั่วคราวในการหารือกันนอกรอบการประชุม G20 ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)

**"คูโรว์"ยืนยันจีนยังไม่ได้ทำข้อตกลงยกเลิกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์สหรัฐ** นายแลร์รี คูโรว์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาว กล่าวยืนยันในวันนี้ว่า สหรัฐและจีนยังไม่มีการลงทุนในข้อตกลงเกี่ยวกับการยกเลิกการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐแต่อย่างใด คำกล่าวของนายคูโรว์สวนทางคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ระบุว่า เขาได้บรรลุข้อตกลงที่เหลือเชื่อ"กับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงในการหารือกันนอกรอบการประชุม G20 ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยจีนได้ตกลงที่จะ "ลดและยกเลิก" การเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐ จากปัจจุบันที่ระดับ 40% ขณะเดียวกัน ทำเนียบขาวเปิดเผยว่า จีนได้รับปากที่จะสั่งซื้อสินค้าจากสหรัฐ ทั้งผลิตภัณฑ์การเกษตร, พลังงาน, สินค้าอุตสาหกรรม และอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า จีนกำลังเริ่มเตรียมส่งนำเข้าถั่วเหลืองและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากสหรัฐ ตามข้อตกลงในการประชุมระหว่างผู้นำจีนและสหรัฐในการประชุมนอกรอบ G20 ที่อาร์เจนตินา (อินโฟเควสท์)

**"ทรัมป์"กดดันโอเปกอย่าลดกำลังการผลิต ก่อนการประชุมฟรังก์นี้** ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวันนี้ เรียกกร้องให้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ยังคงผลิตน้ำมันที่ระดับสูงในปัจจุบัน "ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอเปกจะยังคงรักษาการผลิตน้ำมันในปัจจุบัน ไม่ทำการปรับลดลง โดยโลกไม่ต้องการที่จะเห็นราคาน้ำมันในระดับสูง" ข้อความในทวีตเตอร์ระบุ ปธน.ทรัมป์เรียกร้องดังกล่าว ก่อนที่โอเปกจะจัดการประชุมที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียในวันพรุ่งนี้ โดยมีการคาดการณ์กันว่าที่ประชุมจะมีการปรับลดกำลังการผลิต 1.0-1.4 ล้านบาร์เรล/วัน เมื่อเดือนที่แล้ว ปธน.ทรัมป์ได้ทวีตข้อความขอบคุณซาอุดีอาระเบียที่ได้ช่วยให้ราคาน้ำมันร่วงลง และเขาเรียกร้องให้ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวลงต่อไป "ราคาน้ำมันกำลังปรับตัวลง สิ่งนี้เหมือนกับการลดภาษีครั้งใหญ่ให้กับอเมริกาและโลกตอนนี้ราคาน้ำมันอยู่ที่ 54 ดอลลาร์ หลังจากเพิ่งแตะ 82 ดอลลาร์ขอบคุณซาอุดีอาระเบีย แต่ก็ขอให้ราคาน้ำมันลดลงต่อไป" ข้อความในทวีตเตอร์ระบุ (อินโฟเควสท์)

**รมว.พาณิชย์สหรัฐชี้ศก.มีความแข็งแกร่ง แต่สื่อกระพือความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัว** นายวิลเบอร์ รอธส์ รมว.พาณิชย์สหรัฐกล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่งอย่างมาก และเขาได้ดำเนินสื่อว่า ได้กระพือความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ "เศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการว่างงาน ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงาน ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม ตัวเลขความเชื่อมั่นของภาคเอกชน ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ล้วนอยู่ในระดับที่ดีมาก" นายรอธส์กล่าว "แต่เป็นสื่อมวลชนที่ดูเหมือนหมกมุ่นกังวลต่อสิ่งที่อยู่ในอนาคต" เขากล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทขนาดใหญ่ในตลาดวอลล์สตรีท ซึ่งรวมถึงโกลด์แมน แซคส์ และเจพีเอ็มเอช ต่างก็คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวต่ำกว่าระดับ 2% ในช่วงครึ่งหลังของปีหน้า (อินโฟเควสท์)

**คณะทำงาน"ทรัมป์"เผยแผนยุติการให้เครดิตภาษีและอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท** นายแลร์รี คูคโลว์ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวเปิดเผยว่า คณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังวางแผนที่จะยกเลิกการให้เครดิตภาษี (tax credit) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมาตรการอันแข็งแกร่งกว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปธน.ทรัมป์เพิ่งประกาศตัดเงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท "เมื่อพิจารณาจากนโยบายของเรา เราต้องการที่จะยุติการอุดหนุนรถยนต์เหล่านี้ทั้งหมด" นายคูคโลว์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว พร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่า คณะทำงานของปธน.ทรัมป์วางแผนที่จะยกเลิกการอุดหนุนทั้งหมดที่เคยบังคับใช้ในสมัยของอดีตปธน.บารัค โอบามา เมื่อผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับกรอบเวลาที่เจาะจงในการยกเลิกนโยบายเครดิตภาษีนั้น นายคูคโลว์กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในปี 2563 หรือ 2564 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คณะทำงานของปธน.ทรัมป์ชี้ว่าจะยกเลิกนโยบายอุดหนุน GM หลังจากที่ GM ประกาศแผนการระงับการผลิตรถยนต์ที่โรงงาน 5 แห่งในอเมริกาเหนือ และปลดพนักงานกว่า 14,000 คนในปีหน้า (อินโฟเควสท์)

**โพลล์เผยคะแนนนิยม "ทรัมป์" เดือนพ.ย.ขยับขึ้นแตะ 46% หลังรีพับลิกันพ่ายครองเสียงข้างมากสภาผู้แทนฯ** ผลสำรวจจากรสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของ Harvard CAPS/Harris เปิดเผยว่า คะแนนนิยมของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐ ขยับขึ้นเล็กน้อยแตะระดับ 46% โดยเพิ่มขึ้นจากระดับ 44% ของเดือนต.ค. หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐผ่านพ้นไปได้เกือบ 1 เดือน โดยพรรครีพับลิกันพ่ายครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร แต่ยังคงรั้งเสียงข้างมากในวุฒิสภาไว้ได้ หนังสือพิมพ์ The Hill ระบุโดยอ้างผลสำรวจดังกล่าวว่า จำนวนผู้ลงคะแนนเสียง 46% เห็นด้วยกับผลการดำเนินงานด้านการจัดจ้างแรงงานของทรัมป์ ในขณะที่ผู้ลงคะแนนเสียงจำนวน 54% ไม่เห็นด้วย (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: (4 ธ.ค.) ดาวโจนส์ปิดร่วงเกือบ 800 จุด** **หุ้นพืชตลาดบอนด์ลาม** ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดตลาดร่วงลงหนักเกือบ 800 จุด (4 ธ.ค.) โดยทั้ง 3 ดัชนีหลักร่วงหนักกว่า 3% ขณะที่นักลงทุนกังวลต่อการที่ตลาดพันธบัตรส่งสัญญาณเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากความไม่มั่นใจต่อผลการเจรจาแก้ไขความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,027.07 จุด ร่วงลง 799.36 จุด หรือ -3.10% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,700.06 จุด ลดลง 90.31 จุด หรือ -3.24% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,158.43 จุด ลดลง 283.09 จุด หรือ -3.80% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: (4 ธ.ค.) ดอลลาร์อ่อนเทียบค่าเงินหลัก** **หุ้นพืชตลาดบอนด์กระทบเศรษฐกิจ** ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับภาวะ inverted yield curve ซึ่งเป็นภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอยู่สูงกว่าพันธบัตรระยะยาว และมักบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่จะตามมา ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 112.81 เยน จากระดับ 113.68 เยน อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9974 ฟรังก์ จากระดับ 0.9988 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3247 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3210 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1341 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1342 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2717 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2726 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 0.7337 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7348 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดน้ำมัน: (4 ธ.ค.) น้ำมัน WTI ปิดบวก 30 เซนต์ รับคาดการณ์โอเปกลดการผลิตน้ำมัน** สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น ก่อนการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าที่ประชุมจะมีการปรับลดกำลังการผลิต สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 30 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 53.25 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 39 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 62.08 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: (4 ธ.ค.) ทองปิดบวก \$7 จากแรงซื้อหลังตลาดหุ้นร่วงหนัก** สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อคืนนี้ (4 ธ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนได้หันมาซื้อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย หลังดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดตลาดร่วงลงหนักเกือบ 800 จุดในการซื้อขายเมื่อคืนนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 7.00 ดอลลาร์ หรือ 0.56% ปิดที่ 1,246.60 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาโลหะ

เงินส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 14.1 เซนต์ หรือ 0.97% ปิดที่ 14.64 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

**ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการวันพุธที่ 5 ธ.ค. เพื่อไว้อาลัยอดีตประธาน จอร์จ เอช ดับเบิลยู บุช**

**ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: (5 ธ.ค.) ดอลลาร์แข็งเทียบสกุลเงินหลักๆ รับกระแสคาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้** ดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา นิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (5 ธ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 113.19 เยน จากระดับ 112.81 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9978 ฟรังก์ จากระดับ 0.9974 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3384 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3247 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1340 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1341 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 1.2736 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2717 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 0.7264 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7337 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดน้ำมัน: (5 ธ.ค.) น้ำมัน WTI ปิดลบ 36 เซนต์ หลัง "ทรัมป์" กัดดันโอเปกไม่ให้ลดการผลิต** สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (5 ธ.ค.) หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ทวีตข้อความเพื่อกัดดันไม่ให้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน ก่อนที่การประชุมโอเปกจะมีขึ้น สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 36 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 52.89 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 52 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 61.56 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: (5 ธ.ค.) ทองปิดลบ 4 ดอลลาร์ จากแรงขายทำกำไร เงินดอลลาร์แข็งกดดันตลาด** สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (5 ธ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากสัญญาทองคำพุ่งขึ้นในช่วง 2 วันทำการที่ผ่านมา นอกจากนี้ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังสร้างแรงกดดันต่อตลาดทองคำเช่นกัน สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 4.00 ดอลลาร์ หรือ 0.32% ปิดที่ 1242.60 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 5.8 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 14.582 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

**ยุโรป**

**รัฐบาลฝรั่งเศสระงับแผนขึ้นภาษีน้ำมันเป็นเวลา 6 เดือน หวังยุติความรุนแรงในประเทศ** รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศระงับแผนการปรับขึ้นภาษีเชื้อเพลิงเป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.62 หลังจาก

ชาวฝรั่งเศสพากันลุกฮือประท้วงต่อแผนการดังกล่าว จนเกิดความรุนแรงไปทั่วประเทศ "หลังจากที่ได้รับทราบความไม่พอใจของประชาชน ผมก็ได้ตัดสินใจระงับการให้ 3 มาตรการทางการคลัง ซึ่งรวมถึงการเพิ่มภาษีเชื้อเพลิง" นายเอดูอาร์ด ฟิลิป นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส กล่าว นอกจากนี้ นายฟิลิปยังกล่าวว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจะต้องยุติลง และการใช้มาตรการภาษีจะต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นเอกภาพของประเทศ (อินโฟเควสท์)

**รัฐบาลประกาศระงับแผนการปรับขึ้นภาษีเชื้อเพลิงเป็นเวลา 6 เดือน** หลังจากที่แกนนำของกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองที่ออกโรงคัดค้านการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน และค่าครองชีพที่พุ่งขึ้นสูง ได้ปฏิเสธคำเชิญของนายฟิลิปที่ต้องการให้เข้าพบเพื่อหาทางแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น (อินโฟเควสท์)

**อิตาลีเร่งส่งร่างงบประมาณฉบับใหม่แก่ EU สัปดาห์หน้า หลังจากถูกปฏิเสธก่อนหน้านี** แหล่งข่าวระบุว่า รัฐบาลอิตาลีจะส่งร่างงบประมาณประจำปี 2562 ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้แก่สหภาพยุโรป (EU) ภายในสัปดาห์หน้า หลังจากที่ถูก EU ตีตกไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากขัดต่อกฎหมายทางการเงินของ EU นายจันคาร์โล จิออริ เกตติ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลจะตัดงบประมาณราว 4 พันล้านยูโรออกจากโครงการสนับสนุนรายได้ และโครงการบ้านอายุ เมื่อเดือนที่แล้ว EU ปฏิเสธที่จะให้การรับรองงบประมาณประจำปี 2562 ของอิตาลี พร้อมกับประกาศเตรียมลงโทษอิตาลีด้วยการสั่งปรับเนื่องจากร่างงบประมาณดังกล่าวขัดต่อกฎหมายทางการเงินของ EU หลังจาก that รัฐบาลอิตาลีได้เพิ่มตัวเลขขาดดุลงบประมาณสู่ระดับ 2.4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี 2562 ซึ่งสูงกว่าตัวเลขขาดดุลงบประมาณ 0.8% ของ GDP ของรัฐบาลชุดเดิม (อินโฟเควสท์)

**ที่ปรึกษาศาลยุโรปไฟเขียวอังกฤษฉีก Brexit โดยไม่ต้องขออนุญาต EU** นายมานูเอล แคมโปส ซานเชส-บอร์โดนา ซึ่งเป็นที่ปรึกษาศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) กล่าวว่า อังกฤษควรได้รับอนุญาตให้สามารถดำเนินมาตรการเพียงฝ่ายเดียวในการยกเลิกกระบวนการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) คำกล่าวของนายซานเชส-บอร์โดนามีขึ้น ขณะที่รัฐสภาอังกฤษกำลังดำเนินการอภิปรายเป็นเวลา 5 วันต่อข้อเสนอของนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เกี่ยวกับข้อตกลง Brexit ที่นางเมย์ทำไว้กับ EU ก่อนที่รัฐสภาจะลงมติต่อข้อตกลง Brexit ในวันอังคารหน้า ทั้งนี้ นายซานเชส-บอร์โดนาให้คำแนะนำดังกล่าวต่อ ECJ ก่อนที่ ECJ จะมีคำวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวอย่างเป็นทางการในเวลาอีกเพียงไม่กี่สัปดาห์ โดยที่ผ่านมา ECJ มักมีคำวินิจฉัยสอดคล้องกับคำแนะนำของที่ปรึกษา นอกจากนี้ นายซานเชส-บอร์โดนาเสนอให้ ECJ ประกาศว่า มาตรา 50 อนุญาตให้ประเทศสมาชิกของ

สหภาพยุโรป (EU) สามารถประกาศยกเลิกแต่เพียงฝ่ายเดียวเกี่ยวกับความตั้งใจในการถอนตัวออกจาก EU ซึ่งในกรณีของอังกฤษนั้นรัฐบาลอังกฤษสามารถแจ้งต่อ EU เกี่ยวกับการยกเลิก Brexit ก่อนวันที่ 29 มี.ค.62 ซึ่งจะเป็นวันที่อังกฤษแยกตัวออกจาก EU อย่างเป็นทางการ (อินโฟเควสท์)

**บริษัทอังกฤษหลายแห่งเริ่มเฝ้าระวังการกักตุนสินค้า ก่อน Brexit** บริษัทสัญชาติอังกฤษกำลังเฝ้าระวังการกักตุนสินค้า เนื่องจากการแยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) จะส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนเกษตรกร "อาหารและเครื่องดื่มที่ใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะอาจเกิดภาวะขาดแคลนขึ้นได้ หลังจาก Brexit ดังนั้น หลายบริษัทจึงวางแผนกระตุ้นสินค้าคงคลังเพื่อให้แน่ใจว่าแผนการผลิตของตนเองจะไม่หยุดชะงัก" รายงานประจำไตรมาสจากองค์กรของผู้ผลิต EEF ระบุ รายงานระบุว่า อีกหนึ่งภาคส่วนที่มีสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือ เกษตรภัณฑ์ เนื่องด้วยบริษัทกำลังพยายามหลีกเลี่ยง Brexit ที่อาจส่งผลให้เศรษฐกิจผันผวน นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ หลายบริษัทต่างวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนสินค้าคงคลังล่วงหน้า ก่อน Brexit ขณะที่การส่งออกมีแนวโน้มว่าจะชะลอตัว แม้ว่าภาคการผลิตจะชะลอตัวลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ตาม (อินโฟเควสท์)

**รัฐมนตรีคลังกลุ่มยูโรโซนเรียกร้องรัฐบาลอิตาลีปรับลดตัวเลขหนี้สิน** รัฐมนตรีคลังในกลุ่มยูโรโซนได้เปิดเผยในร่างงบประมาณประจำปี 2562 ของอิตาลี โดยเรียกร้องให้รัฐบาลอิตาลีปรับลดหนี้สินของประเทศ เนื่องจากอิตาลีมีหนี้สาธารณะสูงสุดเป็นอันดับ 2 ในยุโรป โดยคิดเป็นสัดส่วน 133% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รัฐบาลอิตาลีต้องการที่จะกู้เงินเพิ่มและใช้งบประมาณเพื่อดำเนินนโยบายตามที่ได้หาเสียงไว้ อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวขัดต่อข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EU) ที่ระบุว่า หนี้สาธารณะของอิตาลีจะต้องลดลงทุกปีจนกว่าจะแตะระดับต่ำกว่า 60% ทั้งนี้ EU กำหนดให้ประเทศใน EU มีตัวเลขขาดดุลงบประมาณไม่เกิน 3% ของ GDP อย่างไรก็ตาม EU เรียกร้องให้อิตาลีดำเนินการไปสู่การมีงบประมาณสมดุล เนื่องจากอิตาลีมีหนี้ในภาครัฐจำนวนมาก (อินโฟเควสท์)

**"มาร์กิต" เผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการยูโรโซนเดือนพ.ย.แตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี** ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการของยูโรโซนลดลงสู่ระดับ 52.7 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย. 2559 จากระดับ 53.1 ในเดือนต.ค. (อินโฟเควสท์)

**"มาร์กิต" เผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการเยอรมนีเดือนพ.ย.แตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปี** ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการของเยอรมนี ลดลงสู่ระดับ 52.3 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปี จากระดับ 53.4 ในเดือนต.ค. (อินโฟเควสท์)

**"มาร์กิต" เผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการฝรั่งเศสเดือนพ.ย.ขยับขึ้นแตะ 54.2** ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการของฝรั่งเศส ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 54.2 ในเดือนพ.ย. จากระดับ 54.1 ในเดือนต.ค. (อินโฟเควสท์)

**"มาร์กิต" เผยดัชนี PMI ภาคบริการสหราชอาณาจักรแตะระดับต่ำสุดในรอบ 28 เดือน** ไอเอชเอส มาร์กิต/ซีไอพีเอส เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหราชอาณาจักร ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 50.4 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 28 เดือน จากระดับ 52.2 ในเดือนต.ค. (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: (4 ธ.ค.) หุ้นยุโรปปิดลบ นักลงทุนไม่มั่นใจเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน** ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง ขณะที่นักลงทุนมีความไม่แน่ใจต่อแนวโน้มการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากที่มีข่าวว่า นายโรเบิร์ต ไทท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะเจรจาการค้าฝ่ายสหรัฐ โดยนายไทท์ไฮเซอร์นับเป็นผู้ที่มีจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อจีน ดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวลดลง 2.75 จุด หรือ 0.76% ปิดที่ระดับ 358.43 จุด ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,022.76 จุด ลดลง 39.65 จุด หรือ -0.56% ขณะที่ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 11,335.32 จุด ลดลง 130.14 จุด หรือ -1.14% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,012.66 จุด ลดลง 41.32 จุด หรือ -0.82% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: (5 ธ.ค.) หุ้นยุโรปปิดร่วง เหตุวิตกตลาดบอนด์สหรัฐส่งสัญญาณเศรษฐกิจถดถอย** ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ เนื่องจากบรรยากาศการซื้อขายยังคงได้รับแรงกดดันจากตลาดพันธบัตรสหรัฐที่ส่งสัญญาณถึงเศรษฐกิจถดถอย โดยหุ้นกลุ่มธนาคาร กลุ่มพลังงาน และกลุ่มเหมืองแร่ ต่างก็ปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ร่วงลง 1.16% ปิดที่ 354.27 จุด ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 11,200.24 จุด ลดลง 135.08 จุด หรือ -1.19% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 4,944.37 จุด ลดลง 68.28 จุด หรือ -1.36% ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,921.84 จุด ลดลง 100.92 จุด หรือ -1.44% (อินโฟเควสท์)

**ญี่ปุ่น**

**ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: (4 ธ.ค.) แรงขายทำกำไรจุดนิคเกอิปิดร่วง 538.71 จุด ขณะลท.กังวลการชำระดอกเบี้ย** ดัชนีนิคเกอิปิดตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงอย่างหนักในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากดัชนีนิคเกอิปิดพุ่งขึ้นติดต่อกัน 7 วันทำการก่อนหน้านี้ ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาทการค้าที่ปะทุขึ้นมาอีกครั้ง สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิคเกอิปิดตั้ง 538.71 จุด หรือ 2.39% และที่ระดับ 22,036.05 จุด ราคาหุ้นร่วงลงทุกกลุ่ม โดยหุ้นที่ร่วงลงหนักสุดได้แก่หุ้นกลุ่มขนส่งทางทะเล กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันและถ่านหิน และกลุ่มก่อสร้าง (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: (5 ธ.ค.) นิกเกอิปิดลบ 116.72 จุด ตามทิศทางดาวโจนส์** ดัชนีนิคเกอิปิดตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดในแดนลบในวันนี้ โดยนักลงทุนเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐ หลังดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดตลาดร่วงลงหนักเกือบ 800 จุดเมื่อคืนนี้ ขณะที่นักลงทุนกังวลต่อการที่ตลาดพันธบัตรส่งสัญญาณเศรษฐกิจถดถอย สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิคเกอิปิดลบ 116.72 จุด หรือ 0.53% และที่ระดับ 21,919.33 จุด รายงานข่าวระบุว่า หุ้นกลุ่มที่ปรับตัวลดลงอย่างหนัก ได้แก่หุ้นกลุ่มน้ำมันและถ่านหิน บริษัทหลักทรัพย์ และประกันภัย (อินโฟเควสท์)

**จีน**

**ไฉซินเผยดัชนี PMI ภาคบริการจีนพุ่งขึ้นแตะ 53.8 ในเดือนพ.ย.** ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีน ซึ่งมาร์กิตจัดทำร่วมกับไฉซิน อยู่ที่ระดับ 53.8 ในเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้นจากระดับ 50.8 ในเดือนต.ค. โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 5 เดือน (อินโฟเควสท์)

**ผู้ว่าฯแบงก์ชาติจีนส่งสัญญาณปรับนโยบายการเงินอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์เศรษฐกิจ** นายอี กัง ผู้ว่าการธนาคารกลางจีนเปิดเผยในวันนี้ว่า จีนจะปรับนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการเงิน โดยการดำเนินการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ นายอีได้กล่าวแสดงความเห็นผ่านบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการเงินฉบับหนึ่งของจีนเมื่อวานนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีแห่งการก่อตั้งธนาคารกลางจีน โดยนายอีกล่าวว่า จีนควรยกระดับกฎระเบียบที่จะช่วยป้องกันปัจจัยผันผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ "ธนาคารกลางจีนควรยึดมั่นในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินเป็นเป้าหมายสำคัญ เพราะความสำเร็จในการปฏิรูปการเงินใดๆก็ตาม จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเงิน" นายอีกล่าว นอกจากนี้ นายอียังกล่าวด้วยว่า เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในภาวะร้อนแรงเกินไป หรือเมื่อราคาสินทรัพย์ตกอยู่ในภาวะฟองสบู่ จีนก็ต้องนำมามาตรการต่างๆมาใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะไม่ชะลอตัวลงมากเกินไป พร้อมกับกล่าวว่า

ธนาคารกลางจีนจะสร้างสมดุลในการปฏิรูปทางการเงิน การพัฒนา และการสร้างเสถียรภาพ (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นจีน: (4 ธ.ค.) เชี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 11.16 จุด ขณะลท.จับตาข้อมูลเศรษฐกิจจีนสัปดาห์นี้** ดัชนีเชี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดปรับตัวขึ้นในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงดัชนี PMI ภาคบริการ ดุลการค้า และข้อมูลเงินเฟ้อ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเชี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 11.16 จุด หรือ +0.42% และที่ 2,665.96 จุด (อินโฟเควสท์)

**เอเชียและอื่นๆ**

**แบงก์ชาติอินเดียประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม** ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร (repo rate) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 6.50% ในการประชุมนโยบายการเงินในวันนี้ นอกจากนี้ ธนาคารกลางยังมีมติคงอัตราดอกเบี้ย Reverse repo rate ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางใช้อ้างอิงในการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ ที่ระดับ 6.25% ธนาคารกลางยังคงคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอินเดียจะมีการขยายตัว 7.5% ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2563 ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางเปิดเผยว่า เริ่มตั้งแต่ไตรมาส 1 ของปี 2562 ทางธนาคารกลางจะปรับลดสัดส่วนการถือครองพันธบัตรของธนาคารพาณิชย์ลง 0.25% ในทุกๆไตรมาส จนกระทั่งแตะระดับ 18% ของปริมาณเงินฝาก ขณะนี้สัดส่วนการดำรงสภาพคล่อง (SLR) ของธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ระดับ 19.50% และการที่ธนาคารกลางปรับลด SLR จะช่วยกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้แก่ภาคธุรกิจมากขึ้น แทนที่จะพักเงินสดไว้ที่ธนาคารกลาง (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: (4 ธ.ค.) ดัชนี Sensex ร่วงตามตลาดภูมิภาค หลังบวก 6 วันติดต่อกัน** ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงในวันนี้ ตามตลาดหุ้นในภูมิภาค หลังปรับตัวขึ้น 6 วันติดต่อกัน ดัชนีปรับตัวลงจากปัจจัยราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น และรูปที่อ่อนค่าลง ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดวันนี้ที่ 36,134.31 จุด ลดลง 106.69 จุด หรือ 0.29% หุ้นกลุ่มพลังงานพุ่งขึ้นสวนทางตลาด โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: (5 ธ.ค.) ดัชนี Sensex ดิ่งเกือบ 250 จุด แม้แบงก์ชาติอินเดียคงดอกเบี้ย** ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดิ่งลงเกือบ 250 จุดในวันนี้ ถึงแม้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยบรรยากาศการซื้อขายยังคงถูกกระทบจากการทรุดตัวของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเมื่อคืนนี้ ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 35,884.41 จุด ลดลง 249.90 จุด หรือ 0.69% (อินโฟเควสท์)

**ไทย**

**กรม.อนุมัติให้เงินช่วยเหลือชาวสวนปาล์ม-ชาวไร่ยางสุบ** นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) มีมติให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ซึ่งจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ งบประมาณรวมกว่า 3,458.20 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบที่จ่ายให้เกษตรกร 3,375 ล้านบาท งบชดเชยต้นทุนเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจะสำรองจ่ายเงินให้เกษตรกรไปก่อน อัตราค่าสุดของอัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 6 เดือน (FDR)+1 รวม 73.4 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดำเนินการของธ.ก.ส.รวม 1.5 ล้านบาท และงบบริหารโครงการ วงเงิน 8.3 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)

**กรม.ไฟเขียวแพ็คเกจแก้ปัญหาราคายาง หนุนสถาบันเกษตรกรส่งออกให้เงินช่วยเหลือชาวสวนยาง** นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกรเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคายางพาราไม่ให้ต่ำกว่าราคาตลาด เสริมความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรสามารถรวบรวมยางพาราเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ และสนับสนุนสินเชื่อและเงินชดเชยค่าบริการจัดการให้แก่สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพเป็นแม่ข่ายในการรวบรวมยางพาราเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ เป้าหมายเพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อ ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.61-28 ก.พ.63 โดยใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดย ธ.ก.ส.คีดดอกเบี้ยจากโครงการฯ ร้อยละ 4 ต่อปี สถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 0.01 และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3.99 รวม 199.50 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)

**กรม.เห็นชอบมาตรการซื้อช่วยเหลือชาติซื้อสินค้าโอท็อป-หนังสือ-ยางล้อรถ 15 ธ.ค.61-16 ม.ค.62** หักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ (ซื้อช่วยเหลือชาติ) โดยปีนี้จะให้ความสำคัญกับการกระตุ้นผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ำ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการเรียนรู้ทางหนังสือ และส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชน มาตรการดังกล่าว กำหนดให้ผู้มีรายได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าซื้อสินค้าในช่วงตั้งแต่

วันที่ 15 ธ.ค.61-16 ม.ค.62 ไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมปี นั้นขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายว่าเกิดขึ้นในช่วงปีใดก็จะสามารถนำไปหักลดหย่อนได้ในปีนั้น หรือหากซื้อทั้ง 2 ปีก็สามารถหักได้ทั้ง 2 ปีแต่รวมกันต้องไม่เกินไม่เกิน 15,000 บาท ผู้ใช้สิทธิดังกล่าวสามารถซื้อสินค้าได้ 3 ประเภท คือ 1.สินค้าโอท็อปที่ลงทะเบียนไว้กับกรมการพัฒนาชุมชน โดยผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และต้องระบุว่าเป็นการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 2.หนังสือหรือ e-Book แต่ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และต้องออกไปกำกับภาษีแบบเต็มรูปเช่นกัน และ 3.ยางล้อรถยนต์ ล้อรถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน โดยซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งซื้อวัตถุดิบจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยผู้มีเงินได้จะต้องมีหลักการซื้อสินค้าเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และหลักฐานที่เป็นคูปองจาก กยท. "กยท.จะไปดำเนินการแจกคูปองให้กับร้านค้า ซึ่งจะเริ่มโครงการวันที่ 15 ธ.ค.ก็จะต้องดำเนินการให้ทัน ส่วนค่าเปลี่ยนล้อรถ ค่าถ่วงยาง ไม่รวมอยู่ใน 15,000 บาท"นายณัฐพร กล่าว (อินโฟเควสท์)

**สภาผู้ส่งออกฯ คาดปี 62 ส่งออกโต 5% จากปีนี้คงเป้าโต 8%** **แนะรัฐดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ-ส่งเสริมอีคอมเมิร์ซ** น.ส.กัญญกัต ดันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือ สภาผู้ส่งออก คาดว่า การส่งออกของไทยในปีี้จะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 8% บนสมมติฐานค่าเงินบาทอยู่ที่ 33.0 บาท/ดอลลาร์ บวก/ลบ 0.5 บาท/ดอลลาร์ ส่วนปี 62 คาดว่าการส่งออกจะขยายตัวที่ระดับ 5% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นไทย: (4 ธ.ค.) ปิดลบ 0.29 จุด ตลาดพักตัวหลังขึ้นแรงตอบรับปัจจัยบวกจากสงครามการค้าแล้ว-ยังไร้ปัจจัยใหม่หนุนSET ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 1,672.32 จุด ลดลง 0.29 จุด (-0.02%)** มูลค่าการซื้อขาย 46,615.63 ล้านบาท นักวิเคราะห์ชี้เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งไซด์เวย์-พักฐานหลังขึ้นแรงวานนี้ จากการตอบรับปัจจัยบวกจากสงครามการค้าไปแล้ว และยังไม่มียปัจจัยใหม่หนุน อีกทั้งเข้าใกล้ช่วงหยุดยาวทำให้อาจมีแรงขายออกมาบ้าง และวอลุ่มเทรดบางลง แนวโน้มตลาดฯจึงพักตัวในระยะสั้น ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งไซด์เวย์ทั้งในแดนบวก-ลบ ลักษณะพักตัวเช่นกัน ยกเว้นตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ร่วงแรง พร้อมให้ติดตามการประชุมกลุ่มโอเปก 6 ธ.ค., การประชุมพรรคการเมือง 7 ธ.ค., และกลางเดือนธ.ค.ประชุมหลายธนาคารกลางทั้ง ECB, เฟด, กนง. เป็นต้น พุ่งนี้ตลาดฯปิดทำการ แนวโน้มตลาดฯในวันพฤหัสบดีคงจะแกว่งไซด์เวย์แคบ พร้อมให้แนวรับ 1,665-1,660 แนวต้าน 1,680 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันที่ระดับ 1,672.32 จุด ลดลง 0.29 จุด (-0.02%) มูลค่าการซื้อขาย 46,615.63 ล้านบาท การ

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวทั้งในแดนบวก-ลบ โดยดัชนีฯ และจุดสูงสุดที่ 1,677.99 จุด และแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,669.10 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 517 หลักทรัพย์ ลดลง 758 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 553 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดเงินบาท: (4 ธ.ค.) ปิด 32.69 รอปัจจัยใหม่-จับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ** มองกรอบ 32.65-32.75 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ระดับ 32.69 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่ เปิดตลาดที่ 32.74/78 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 32.69-32.79 บาท/ดอลลาร์ "เงินบาทปิดที่ระดับต่ำสุดของวัน...กระแสแรงขายดอลลาร์เยอะ ประกอบกับมีแรงซื้อในตลาดพันธบัตรบ้านเรา" นักบริหารเงิน กล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบ้านเราจะหยุดทำการ 1 วันในวันพรุ่งนี้ ขณะที่ช่วงนี้ยังไม่มียปัจจัยใหม่ ประกอบกับตลาดรอตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย. จาก ADP และดัชนีภาคบริการเดือนพ.ย. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) เบื้องต้นประเมินกรอบการ

เคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในวันที่ 6 ธ.ค. ไว้ระหว่าง 32.65-32.75 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

### ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนต.ค. สหรัฐ
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ
- ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนต.ค. สหรัฐ
- สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA)

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Monday		3			
	Release	Actual	Cons.	Prior	
US	Markit US Manufacturing PMI	Nov F	55.3	55.4	55.4
	ISM Manufacturing	Nov	59.3	57.5	57.7
EU	Markit Eurozone Manufacturing PMI	Nov F	51.8	51.5	51.5
JP	Company Profits	3Q	2.2%	14.0%	17.9%
	Company Sales	3Q	6.0%	--	5.1%
	Nikkei Japan PMI Mfg	Nov F	52.2	--	51.8
	Vehicle Sales YoY	Nov	8.3%	--	13.0%
TH	CPI YoY	Nov	0.9%	1.0%	1.2%
	CPI NSA MoM	Nov	-0.2%	-0.1%	0.1%
	CPI Core YoY	Nov	0.7%	0.8%	0.8%

  

Tuesday		4			
	Release	Actual	Cons.	Prior	
EU	PPI MoM	Oct	0.8%	0.5%	0.5%
	PPI YoY	Oct	4.9%	4.5%	4.5%
JP	Monetary Base End of period	Nov	¥501.6t	--	¥506.9t
	Monetary Base YoY	Nov	6.10%	--	5.9%

  

Wednesday		5			
	Release	Actual	Cons.	Prior	
US	ADP Employment Change	Nov	--	195k	227k
	Nonfarm Productivity	3Q F	--	2.3%	2.2%
	Unit Labor Costs	3Q F	--	1.0%	1.2%
	Markit US Services PMI	Nov F	--	54.4	54.4
	ISM Non-Manufacturing Index	Nov	--	59	60.3
EU	Markit Eurozone Services PMI	Nov F	53.4	53.1	53.1
	Retail Sales MoM	Oct	0%	0.2%	0.0%
	Retail Sales YoY	Oct	2%	2.0%	0.8%
CH	Caixin China PMI Services	Nov	53.8	50.7	50.8
JP	Nikkei Japan PMI Services	Nov	52.3	--	52.4

  

Thursday		6			
	Release	Actual	Cons.	Prior	
US	Trade Balance	Oct	--	-\$55.0b	-\$54.0b
	Initial Jobless Claims	1-Dec	--	225k	234k
	Continuing Claims	24-Nov	--	1695k	1710k
	Factory Orders	Oct	--	-2.0%	0.7%
	Factory Orders Ex Trans	Oct	--	--	0.4%
	Durable Goods Orders	Oct F	--	-2.4%	-4.4%
	Durables Ex Transportation	Oct F	--	0.1%	0.1%
	Japan Buying Foreign Bonds	30-Nov	¥1053.5b	--	¥736.4b
JP	Japan Buying Foreign Stocks	30-Nov	¥75.0b	--	¥80.8b
	Consumer Confidence	Nov	--	--	8130.0%
	Consumer Confidence Economic	Nov	--	--	6840.0%

  

Friday		7			
	Release	Actual	Cons.	Prior	
US	Change in Nonfarm Payrolls	Nov	--	199k	250k
	Unemployment Rate	Nov	--	3.70%	3.70%
	Underemployment Rate	Nov	--	--	7.40%
	Average Hourly Earnings MoM	Nov	--	0.30%	0.20%
	Average Hourly Earnings YoY	Nov	--	3.10%	3.10%
	Labor Force Participation Rate	Nov	--	62.9%	62.9%
	Wholesale Inventories MoM	Oct F	--	0.7%	0.7%
	U. of Mich. Sentiment	Dec P	--	97	97.5
	U. of Mich. Expectations	Dec P	--	--	88.1
	EU	GDP SA QoQ	3Q F	--	0.2%
GDP SA YoY		3Q F	--	1.7%	1.7%
Gross Fix Cap QoQ		3Q	--	0.6%	1.2%
Govt Expend QoQ		3Q	--	0.3%	0.4%
Household Cons QoQ		3Q	--	0.2%	0.2%
CH	Foreign Reserves	Nov	--	\$3045.10b	\$3053.10b
JP	Leading Index Cl	Oct P	--	104.9	104.3
	Coincident Index	Oct P	--	117.1	114.4
TH	Foreign Reserves	30-Nov	--	--	\$202.0b
	Forward Contracts	30-Nov	--	--	\$33.2b

As of 6-Dec-18

Thai Stock Market	4-Dec-18	Chg	%Chg.
SET	1,672.32	-0.29	-0.02%
SET50	1,118.59	+0.73	+0.07%
SET100	2,466.17	+1.00	+0.04%
MAI	399.03	-0.52	-0.13%
Institution Net Position	238.24		
Proprietary Net Position	693.32		
Foreign Net Position	5,387.56		
Individual Net Position	238.24		
Total Trading Value	37,615.51		

Major Indices	4-Dec-18	Chg	%Chg.
Dow Jones	25,027.07	-799.36	-3.10%
S&P 500	2,700.06	-90.31	-3.24%
Nasdaq	7,158.43	-283.08	-3.80%
STOXX Europe 50	3,145.00	-39.00	-1.22%
FTSE 100	6,921.84	-100.92	-1.44%
DAX	11,200.24	-135.08	-1.19%
Nikkei 225	21,919.33	-116.72	-0.53%
Shanghai Composite	2,649.81	-16.15	-0.61%
Hang Seng	26,819.68	-440.76	-1.62%
KOSPI	2,101.31	-13.04	-0.62%
BES Sensex	35,884.41	-249.90	-0.69%
Jakarta Composite	6,133.12	-19.74	-0.32%
Philippines Composite	7,620.75	-10.15	-0.13%
Ho Chi Minh	957.14	-1.70	-0.18%

Crude Commodities	5-Dec-18	Chg	%Chg.
WTI (\$/bl)	52.90	+0.33	+0.63%
Dubai (\$/bl)	60.46	-5.10	-7.78%
Brent (\$/bl)	61.50	+0.25	+0.41%
NYMEX (\$/bl)	52.89	-0.36	-0.68%
COMEX Gold	1,238.80	+4.90	+0.40%
Batic Dry Index	1,296.00	+59.00	+4.77%

Exchange Rate	5-Dec-18	4-Dec-18	%Chg.
USD/THB	32.73	32.75	-0.05%
EUR/USD	1.1344	1.1341	+0.03%
USD/JPY	113.13	112.77	+0.31%
GBP/USD	1.2731	1.2721	+0.08%
USD/CHY	6.8558	6.8360	+0.29%
USD/KRW	1,113.32	1,110.41	+0.26%
Dollar Index	96.998	96.959	+0.04%

Thai Bond Market	4-Dec-18	3-Dec-18	%Chg.			
Total Return Index	276.49	275.97	+0.19%			
Outright/ Cash Trading	91,062.97	132,538.65	-31.29%			
Bond Yield	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y
4-Dec-18	1.2891	1.4433	1.5867	1.7259	1.8345	1.9590
Change (bps)	-0.54	-1.07	-0.49	-0.48	-4.86	-5.26
5Y	2.2857	2.4780	2.6557	3.0302	3.1805	3.3192
10Y	-4.54	-3.55	-6.73	-5.18	-3.96	-2.02

US Bond Market	3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
Bond Yield	2.42	2.80	2.81	2.79	2.91	3.16
4-Dec-18	2.42	2.80	2.81	2.79	2.91	3.16
Change (bps)	+4.00	-3.00	-3.00	-4.00	-7.00	-11.00

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ("บริษัท") ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดการณ์ รวมทั้งการแสดงความเห็นทั้งหลายที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำบนพื้นฐานแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดที่ได้รับมา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า แต่อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชี้ชวนให้ลงทุน และจัดทําขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด บริษัทไม่ต้องการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้